

Tin Túc Manmin

Số 31 28 tháng 12, 2014

Sự Trang trí đẹp của Giáo Hội bởi Sự Sáng Tạo và Các Hiệp Hội Sharon



Có nhiều tín hữu tỏ niềm vui cho hội thánh với tài năng của mình cho các sự kiện như Giáng sinh, Lễ Tạ Ơn Chúa Nhật, lễ Phục sinh, và kỷ niệm sự kiện với tình yêu dành cho Thiên Chúa và thánh đường, thân thể của Đấng Christ. Những gì họ chạm đều trở thành studio ảnh đẹp cho các thành viên nhà thờ, và họ có một thời gian vui vẻ để chụp ảnh và tiếng cười của họ tràn ngập nhà thờ.

Lễ Giáng sinh Hội Thánh Chiếu Sáng năm 2014 chỉ còn một vài tuần nữa. Chủ đề trang trí của năm nay là “Thiên Đàng”, và buổi lễ sẽ được phát sóng qua GCN. Tất cả các thành viên trên khắp thế giới cũng như những người Hàn Quốc sẽ vô cùng thích thú và làm cho cảm thấy như thể họ đang ở Giê-ru-sa-lem Mới. Để thực hiện điều này, các thành viên nhà thờ người yêu mến Chúa đã và đang trang trí hội thánh.

Nhóm Thiết kế và Tổ Bảo trì đã đang trang trí phần chính của thánh đường; Hội Truyền Giáo Thanh Niên, sảnh chính và thánh đường thứ ba; Sharon Fellowship, bên ngoài nhà thờ; Hội Truyền Giáo Canaan, các khu bảo tồn thứ hai và thứ sáu; Trường Chúa Nhật của trẻ em, thứ tư, và Trường Chúa Nhật của sinh viên, thứ năm. Các nhân sự trọn thời gian của hội thánh cũng đang giúp đỡ trong công việc này.

Đặc biệt, Nhóm Thiết Kế và Nhóm Sharon đã được dành để trang trí nhà thờ một cách xinh đẹp cho từng sự kiện, để qua đó tôn vinh Đức Chúa Trời và làm cho các thành viên nhà thờ cảm thấy hạnh phúc.

Nhóm Thiết kế được thành lập vào tháng 9 năm 1994 bởi những thành viên đã từng học khoa mỹ thuật ở trường đại

học hoặc làm việc trong các lĩnh vực có liên quan. Họ bắt đầu bằng việc thiết kế và dàn dựng các sân khấu cho các sự kiện như Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm và Lễ Giáng sinh, trang trí bàn thờ, và làm đồ trang trí Giáng sinh. Năm 2000, họ mở rộng phạm vi đến Đường Linh Mùa Hè và Hội Thảo Lãnh Đạo.

Hiện nay, nhóm này có nhiều thành viên ở các độ tuổi khác nhau từ học sinh trung học, sinh viên đại học, và những người có tài năng trong thiết kế và nghệ thuật làm việc tốt. Chị Jinsil Lee nói, “Tôi rất biết ơn vì tôi có thể làm điều gì đó cho Thiên Chúa với tài năng của mình điều mà đã từng trông giống như không ra gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi làm việc suốt đêm, và tôi không thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tại Thánh Đường Canaan, tôi muốn tạo ra kế hoạch thiết kế khác nhau và làm việc với tư cách của một người phụ trách.”

Nữ chấp sự Minkyung Choi, Lãnh đạo nhóm thiết kế 2015, nói, “Làm công việc thiết kế đã giúp tôi lớn lên trong đức tin cách tuyệt vời. Tôi cũng đã may mắn nhận được sự công nhận tại nơi làm việc của tôi và cho thấy sự gia tăng doanh số bán hàng mà tôi phụ trách. Các thành viên khác đã may mắn vượt qua một số thử thách, có việc làm, hoặc kiếm được học bổng. Chúng tôi tin rằng công việc trang trí phần

chính của thánh đường có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của giáo hội, vì vậy chúng tôi đang theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực liên quan để tìm hiểu thêm.”

Nhóm Sharon được tổ chức vào năm 2001. Kể từ đó họ đã thực hiện tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp với hoa và đồ trang trí trong kỳ lễ kỷ niệm hàng năm của giáo hội, Giáng sinh, và các sự kiện Lễ kỷ Niệm hàng năm Nước Ngọt Muan. Elder Nakhong Yim hỗ trợ cho họ, và họ dâng hết thời gian, tiền bạc của mình, và tấm lòng cho vương quốc của Thiên Chúa. Họ cảm thấy biết ơn khi có thể làm việc với những tài năng Chúa ban.

Nữ Chấp Sự trưởng Kyungeun Lee, lãnh đạo Sharon Fellowship, cho biết, “Chúng tôi rất vui khi được đến với nhau, bởi vì chúng tôi quý trọng nhau và dâng tấm lòng chúng tôi lên Đức Chúa Trời trong công việc này. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách dư dật.” Nữ Chấp Sự trưởng Sukhee Han, Phó lãnh đạo đã được hướng dẫn đến với Nhóm Sharon trong suốt 100 ngày thệ nguyện mà rằng, “Khi tôi vui vẻ làm việc cho vương quốc của Thiên Chúa, Thiên Chúa gia tăng đức tin cho tôi và chính Ngài cũng đã nuôi dạy các con tôi.”

Các thành viên khác cũng được ban phước về thuộc thể, mua được nhà, và

được hưởng sức khỏe tốt. Họ cũng đã mở rộng tâm lòng mình thông qua công việc, do đó linh hồn của họ trở nên sung mãn.

Họ đã chuẩn bị cho thời đại Canaan Sanctuary. Để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật chất lượng phù hợp với hình ảnh toàn cầu của các nhà thờ, họ đã học được nghề mộc, cắm hoa, mô hình bong bóng, nghệ thuật đồ họa, và những điều tương tự. Họ cũng đang cố gắng để theo kịp với xu hướng hiện đại bằng cách tiếp cận các hội chợ hay triển lãm.

Bằng cách này, các nhóm Thiết kế và Sharon tôn vinh Thiên Chúa với những tài năng quý giá và đem lại niềm vui cho các thành viên. Hơn nữa, họ đã phấn đấu để đạt được tâm lòng thiên thượng để giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu của Chúa. Trong Thánh Đường Canaan họ sẽ có nhiều việc phải làm, và hy vọng sự nhiệt tình của họ cho Chúa sẽ trở thành đồ trang sức đẹp ở trên thiên đường.

Hội Nữ Truyền Giáo cũng trang trí bàn thờ với hàng trăm các loại ngũ cốc tốt nhất, trái cây, và rau quả trong mỗi Chúa Nhật Tạ Ơn để làm vinh danh Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta. Floral Design Division cảm động lòng của các thành viên và dâng hương thơm từ tấm lòng của họ thông qua sự truyền cảm về công việc bố trí hoa.

“Người Chớ Làm Tượng Chạm cho Mình”

“Người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Người chớ qui lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:4-6).



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Nói về Mười Điều Răn, những điều đầu tiên và thứ nhì nghe có vẻ giống nhau đối với một số người. Tuy nhiên, chúng khác nhau. Điều đầu tiên cảnh báo mọi người về đa thần giáo, mà rằng, “Trước mặt ta, người chớ có các thần khác.” Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh duy nhất và chúng ta nên chỉ yêu mến và hầu việc một mình Ngài. Điều thứ nhì, “Người chớ làm tượng chạm cho mình”, cảnh báo về việc thờ ngẫu tượng. Ở đây chúng ta hãy nhìn vào những gì gọi là thần tượng trong điều thứ nhất và ý nghĩa thuộc linh của điều răn thứ nhì.

1. Thần tượng là gì?

Một thần tượng là ‘hình ảnh của một vị thần được sử dụng như một đối tượng thờ cúng’. Người ta làm nên những hình ảnh của con người, động vật trên mặt đất, côn trùng, chim, cá, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, hoặc thậm chí những thứ tưởng tượng, với cây, đá, kim loại, vàng, hoặc bạc. Sùng bái thần tượng là làm nên những hình ảnh vật chất này, rồi thờ lạy, và phục vụ chúng.

Thần tượng do con người làm nên, chúng chẳng có sự sống cũng không có khả năng ban phước cho con người. Con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Nếu họ làm thần tượng cho mình, rồi thờ lạy, và cầu xin chúng ban phước lành cho, thật vô lý biết bao! (Ê-sai 46:6-7) Hơn nữa, trồng cây vào bùa hộ mệnh, thờ cúng người chết, hoặc bất cứ những thứ phù phép nào khác đều thuộc về thờ cúng thần tượng.

Người làm nên những hình ảnh phù phiếm như vậy và tôn thờ chúng vì họ cảm thấy hài lòng khi họ thực sự có thể nhìn thấy và chạm vào một cái gì đó.

Ngoài ra, chúng ta không được làm bất kỳ hình ảnh nào của Thiên Chúa là thần và chúng ta không hầu việc nó như thể nó là Thiên Chúa. Một số người tin Thiên Chúa

và làm nên các thần tượng để phục vụ chúng. Ví dụ, họ tôn thờ một bức tranh hay một bức ảnh của Chúa Giê-su, hoặc tôn thờ hình ảnh của Trinh Nữ Ma-ri hoặc các tổ phụ đức tin khác. Những hình ảnh đó của Chúa Giê-su được làm nên bởi trí tưởng tượng của những họa sĩ hay những nhà điêu khắc, do đó chúng không có thật. Ngoài ra Trinh Nữ Ma-ri hoặc các tổ phụ đức tin khác đều là những tạo vật, không phải là đối tượng của sự thờ phượng. Nếu chúng ta thờ phượng hoặc cầu nguyện với những đồ vật này, đó là thờ thần tượng. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng chúng ta phải thờ phượng và cầu nguyện với.

Một số người thậm chí còn nói rằng thập giá tại nhà thờ là một thần tượng. Nhưng nó là một biểu tượng của phúc âm mà chúng ta tin. Chúng ta có thập giá và nhìn vào nó để nhớ đến huyết báu của Chúa Giê-su và ơn cứu rỗi. Bản thân thập tự không phải là một đối tượng thờ phượng hay một thần tượng.

Ngoài ra, một số bức tranh với Chúa Giê-su ôm một con chiên hoặc bức tranh của Bữa Tiệc Ly tự chúng không phải là thần tượng. Chúng chỉ là những bức tranh cho thấy rằng Chúa Giê-su là Đấng Chấn nhân lành hay thể hiện chức vụ của Ngài. Chúng ta không thờ hay cầu nguyện với Chúa Giê-su trong bức tranh.

Một số người nói rằng ngay cả Môi-se cũng làm cho mình thần tượng. Họ nói về những sự cố mà người Y-so-ra-ên đã bị răn lửa cắn sau khi phản nản chống lại Thiên Chúa (Dân Số ký 21) và họ đã chết. Thiên Chúa đã sai Môi-se làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên một cái cây. Bằng cách vâng Lời Chúa để nhìn vào cái cây này, họ đã được cứu sống. Nó là vật tượng trưng hoặc hình bóng của Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng sẽ cứu con người trên thập tự giá. Nói cách khác, cũng giống như người Y-so-ra-ên được cứu khỏi sự chết bằng cách nhìn vào con rắn bằng đồng, con người đang trên đường đến cái chết có thể được cứu và đạt được sự sống bằng cách tin Đức Chúa Giê-su Christ Đấng đã bị đóng đinh.

2. Về thuộc linh, thần tượng nói đến điều gì?

Về thuộc linh, thần tượng bao gồm tất cả những điều mà chúng ta yêu mến hơn Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương cha mẹ, chồng, vợ, con cái, hoặc bản thân mình hơn Thiên Chúa, chúng là những thần tượng thuộc linh đối với chúng ta. Tất nhiên, điều ấy không có nghĩa là chúng ta không được yêu ai khác ngoài Thiên Chúa.

Rõ ràng là chúng ta phải yêu thương cha mẹ của mình trong lẽ thật, và Thiên Chúa cũng phán bảo chúng ta tôn kính cha mẹ mình. Nhưng nếu chúng ta vi phạm Ngày

của Chúa để tôn vinh và hài lòng cha mẹ không tin, ấy là chúng ta yêu thương họ nhiều hơn Thiên Chúa. Điều này không chỉ sẽ làm buồn lòng Thiên Chúa, nhưng điều đó cũng có thể không phải là tình yêu đích thực dành cho cha mẹ chúng ta. Chỉ khi chúng ta dẫn họ đến nhà thờ để họ có thể nhận được ơn cứu rỗi, chúng ta mới có thể nói rằng mình thực sự tôn trọng và yêu thương họ.

Điều tương tự cũng áp dụng đối với các bậc cha mẹ. Nếu chúng ta thật sự yêu thương con cái mình, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trước và yêu thương con cái mình trong Thiên Chúa. Tuy nhiên đầu cho có cố gắng đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng không có thể bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù ma quỷ và Satan cũng không chữa lành cho chúng các bệnh nan y. Chỉ khi cha mẹ tôn kính Chúa và yêu thương con cái của họ trong Chúa, Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng, ban cho chúng sức khỏe tốt và phước lành trong mọi sự.

Chỉ khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tất cả những thứ khác trong tình yêu dành cho Thiên Chúa, chúng ta mới có thể chia sẻ tình yêu thật sự với họ. Vì vậy chúng ta không nên nói tại nhà thờ họ dạy rằng chúng ta nên chỉ yêu thương một mình Đức Chúa Trời và không yêu các thành viên gia đình mình mà không nhận biết ý nghĩa thiêng liêng này.

Ngày nay, thậm chí có những tín hữu yêu tiền hơn yêu mến Thiên Chúa, và những người khác vi phạm điều răn của Thiên Chúa để giữ danh tiếng và quyền lực của mình. Đây cũng là thờ thần tượng thuộc linh. Ngoài ra một số điều bị lấy khỏi Thiên Chúa bởi những người nổi tiếng, ngôi sao thể thao, hay những thứ khác, ấy cũng có thể là thờ thần tượng.

3. Phước lành cho sự vâng lời, rửa sạch cho sự bất tuân

Xuất Ê-díp-tô ký 20:5-6 có chép, “Người chớ qui lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.”

Ở đây, Thiên Chúa nói Ngài là ‘một Thiên Chúa kỳ tà’. Tính kỳ tà của Ngài khác với tính đồ kỹ của con người, sự kỳ tà ấy xuất phát từ tình yêu của Ngài trong khi sự đồ kỹ của con người là điều xấu, bản thiêu, và có hại cho người khác. Nếu các tín hữu thờ thần tượng, Đức Chúa Trời ngoảnh mặt khỏi họ, cho phép kẻ thù là ma quỷ và Satan làm công việc của chúng trên họ. Họ bị nhiều thử thách và hoạn nạn khiến họ trở

nên nghèo khó trong lòng. Sau đó họ nhận ra việc làm sai trái của mình, ăn năn về điều đó, và trở lại với Ngài.

Tính kỳ tà của Thiên Chúa là sự biểu hiện tình yêu đích thực của Ngài để ngăn chặn con cái của Ngài khỏi rơi vào con đường hủy diệt và để hướng dẫn họ đến con đường sự sống đời đời. Nhưng nếu một số vẫn còn yêu thần tượng hơn Thiên Chúa và thờ lạy chúng, điều ấy cũng giống như họ ghét Ngài. Bấy giờ, họ sẽ nhận lấy sự báo thù, và điều đó sẽ truyền lại cho con cháu họ đến ba, bốn đời. Nhiều người trong số họ sẽ mang các bệnh nan y, trong khi những người khác bị khuyết tật và các rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, nếu bất kỳ của các con cháu nào ăn năn và tìm kiếm Thiên Chúa, dù tổ tiên họ thờ thần tượng rất nhiều và chống lại Thiên Chúa, gia đình ấy sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa và tại sẽ không còn giáng trên họ nữa.

Tuy nhiên khi tổ tiên chống chất rất nhiều việc ác bằng cách chống lại Thiên Chúa và thờ thần tượng đến cùng, điều đó khiến con cái họ không dễ dàng tin vào Thiên Chúa. Và, mặc dù tin nhận Chúa, họ có sự kết nối thuộc linh với tổ tiên mình, vì vậy họ gặp khó khăn trong đời sống Cơ Đốc nhân. Kẻ thù là ma quỷ và Sa-tan luôn mang lại cáo buộc chống lại và quấy nhiễu họ trong sự cố gắng ngăn cản không cho họ có đức tin trong một nỗ lực để đưa họ đến sự chết một lần nữa. Nhưng ngay cả trong tình huống này, nếu họ ăn năn tội lỗi của tổ phụ mình thay cho họ với lòng khiêm tốn trong khi trừ bỏ sự gian ác của họ và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, họ chắc chắn sẽ được che chở bởi ân sủng của Thiên Chúa.

Mặt khác, những người yêu mến Thiên Chúa và giữ các điều răn của Ngài sẽ nhận được ân sủng của Thiên Chúa cho đến ngàn đời. Tai ách chỉ giáng lên 3 đến 4 đời, nhưng các phước lành thì đến ngàn đời. Bằng cách nhìn thấy điều này, một lần nữa chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, nếu chúng ta tôn kính Thiên Chúa, con cháu mình cũng như chính chúng ta sẽ được phước. Điều này không có nghĩa là tất cả các hậu tự đều sẽ được phước chi vì tổ tiên của họ thờ phượng Thiên Chúa rất tốt. Chỉ khi chính họ yêu mến Thiên Chúa, sống trong lẽ thật, và không bị ô uế bởi việc thờ thần tượng họ có thể nhận được tất cả các phước lành lũy kế. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ thần tượng hay tôn thờ bất kỳ một điều gì của chúng nhưng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng bằng cách làm như thế anh chị em sẽ được hưởng phước lành được hứa ban cho đến ngàn đời.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
[Chinh Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Bí Quyết để Nhận Sự Đáp Lời Từ Thiên Chúa

Như Ma-thi-ơ 7:11 có chép, “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao!” Thiên Chúa yêu thương muốn cho con cái của Ngài bất cứ điều gì họ cầu xin. Tuy nhiên, để nhận được từ Ngài, họ phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, được trình bày dưới đây. Năm điểm tra xét sau đây là những bí quyết để nhận được sự đáp lời từ Thiên Chúa. Hãy tra xét chính mình dựa vào chúng để từ đó nhận được phước lành dồi dào như con cái Thiên Chúa.

1. Chúng ta có tin cậy Đức Chúa Giê-su Christ không?

Chúa Giê-su đã đi qua tất cả các thành phố và làng mạc, rao giảng phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời, và xác nhận lời Ngài bằng những dấu kỳ và phép lạ. Kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ mù được sáng mắt, người điếc có thể nghe, và ma quỷ đã bị đuổi. Tin tức về chức vụ của Ngài đã lan rộng khắp nơi và người ta vây quanh Ngài bất cứ nơi nào Ngài đến.

Một hôm, Đức Chúa Giê-su đến gần Giê-ri-cô và một người đàn ông mù ngồi bên đường. Người đàn ông ấy được biết rằng Chúa Giê-su đi ngang qua nên ông kêu lớn tiếng rằng, “Lạy Jê-sus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng!” (Lu-ca 18:38) Ông đã nghe nói về chức vụ của Chúa Giê-su và tự trong lòng tin rằng Chúa Giê-su có thể mở mắt ông.

Người đàn ông đó gọi Chúa Giê-su là “con vua Đa-vít”. Điều này cho thấy niềm tin của ông vào Chúa Giê-su đã đến như là Đấng Cứu Thế; Người Giu-đa nào cũng biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ ra từ gia phả của Đa-vít. Cũng như người mù ấy đã làm, nếu chúng ta tin cậy Đức Chúa Giê-su Christ từ trong lòng mình, sự đáp lời của Đức Chúa Trời sẽ thuộc về chúng ta.

2. Chúng ta có kêu cầu trong sự cầu nguyện theo sự công bình của Đức Chúa Trời chăng?

Con người đầu tiên, A-đam, sống dư dật trong vườn Ê-đen dù người không làm việc cực nhọc vì Thiên Chúa cung cấp cho người mọi thứ. Nhưng sau khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác do không vâng lời Chúa, tội lỗi vào trong thế gian; từ đó con người có cái ăn chỉ thông qua việc mệt nhọc suốt trọn các ngày đời của họ (Sáng Thế ký 3:17).

Đây là nguyên tắc mà Thiên Chúa đã đặt ra, được gọi là sự công bình của Thiên Chúa. Theo đó, người ta phải lao động vất vả để có được sản phẩm. Trong cùng một cách thức, chúng ta phải lao động trong sự cầu nguyện bằng cách kêu cầu bằng tất tâm lòng mình hầu cho chúng ta có thể vui hưởng sự đáp lời từ Thiên Chúa.

Đức Chúa Giê-su đã nêu những gương đáng quan tâm. Lu-ca 22:44 chép rằng, “Trong cơn rất

đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.” Khi Ngài khiến La-xa-ro, kẻ đã chết bốn ngày, sống lại, Ngài cũng kêu lớn tiếng, “Hỡi La-xa-ro, hãy ra” (Giăng 11).

Một lần nữa, Lu-ca 23:46 chép rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã kêu lớn tiếng, “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha.” Một vấn đề rõ ràng ở đây cho thấy rằng chúng ta chỉ là những vật thọ tạo, chúng ta phải cầu nguyện lớn tiếng nếu muốn nhận được sự đáp lời, đặc biệt chúng ta muốn giải quyết một vấn đề nhất định nào đó mà năng lực của con người không thể giải quyết được.

3. Chúng ta có bày tỏ niềm tin qua việc làm cách trọn vẹn chưa?

Một lần nữa chúng ta hãy nhìn vào người mù được mô tả trong Lu-ca 18. Khi anh kêu gào, mọi người nghiêm nghị bảo anh ta yên lặng; nhưng anh ta cứ vẫn kêu la lớn hơn nữa, “Lạy Jê-sus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng!” Thay vì yên lặng người này lại kêu to hơn và khẩn thiết hơn. Ông đã thể hiện đức tin của mình thông qua hành động không lay chuyển trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu ông cảm thấy bị tổn thương và bị đe dọa rồi yên lặng theo như người ta bảo ông, chắc hẳn ông sẽ không được sáng mắt. Nhưng nhờ đức tin mạnh mẽ và không lay chuyển của ông, ông tin rằng thông qua Đức Chúa Giê-su, ông sẽ nhận được đáp lời cho sự cầu xin của mình, nên đã cầu xin liên tục và đã không bỏ lỡ cơ hội.

Giê-rê-mi 33:3 chép rằng, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Như đã nói, nếu chúng ta muốn nhận được câu trả lời từ Chúa, chúng ta phải kêu cầu đến Ngài cách tha thiết trong một thái độ khiêm tốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

4. Chúng ta có vâng phục và ném áo mình một bên?

Trong Mác 10 có ghi lại về một người ăn mày mù tên là Ba-tê-mi. Nghe Chúa Giê-su đi ngang qua, ông đã bắt đầu lớn tiếng gọi Chúa Giê-su. Chúa Giê-su dừng lại và nói, “Bảo anh ta đến đây.” Sau đó, ông đã ném sang một bên chiếc áo choàng của mình, nhảy lên, và đến với Ngài (Mác 10:50).

Chiếc áo choàng của một kẻ ăn mày thường rất bẩn thỉu và hôi hám nhưng nó là vật rất cần thiết hàng ngày và rất quan trọng đối với một người ăn xin. Nó là sở hữu duy nhất của anh ta. Ba-ti-mê nghe và biết rằng Chúa Giê-su là Đấng thánh khiết và thanh sạch và Ngài đã ban ân sủng cho mọi người, chữa lành người bệnh, và ban hi vọng cho người nghèo và người bệnh. Vì vậy, từ trong lòng ông nghĩ rằng mình không thể đến với Chúa Giê-su trong một chiếc áo choàng bẩn thỉu như vậy. Theo tiếng nói của lương tâm, ông đã ném ngay chiếc áo của mình sang một bên.

Về thuộc linh, điều này cho thấy rằng chúng ta phải trừ bỏ hết tất cả tội lỗi bẩn thỉu và hôi thối để gặp gỡ Thiên Chúa thánh khiết của mình. Vì vậy, để nhận được câu trả lời của Thiên Chúa, chúng ta phải ăn năn tội lỗi trong quá khứ mình cách trọn vẹn với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, thanh tẩy tâm lòng chúng ta khỏi những điều như vậy, và sau đó tuân theo những gì Đức Thánh Linh thúc đẩy chúng ta làm ngay lập tức mà không do dự.

5. Chúng ta có tuyên xưng đức tin mình ra môi miệng không?

Khi người mù xuất hiện trong Lu-ca 18 kêu cầu cùng Ngài bởi đức tin, Chúa Giê-su hỏi rằng, “Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?” Trong thực tế, Ngài đã biết rõ điều mà lòng người mù này khao khát nhưng ông vẫn hỏi anh ta những gì anh ta muốn Ngài làm. Tại sao Ngài làm như vậy?

Điều này là vì để nhận được câu trả lời từ Thiên Chúa, chúng ta phải tuyên xưng đức tin của mình ra môi miệng. Sự công chính của Thiên Chúa ấy là sự đáp lời chỉ đến khi chúng ta xưng đức tin mình ra. Theo sự công bình này, người ăn xin mù bày tỏ đức tin của mình thông qua lời nói từ miệng mình, mà rằng, “Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại!” và điều này đã được đáp lời như có nói trong (Lu-ca 18:41-43).



Chiến Dịch Liên Hiệp Nga 2003

“Hội thánh tôi lớn lên nhờ phúc âm thiên thượng!”



Mục sư Sergey Stagneev, 43 tuổi, Bánh SỰ SỐNG, Nga

Tôi từng tham dự Giáo Hội Chính Thống Nga vì bà ngoại của tôi, nhưng chỉ tham dự một cách chiếu lệ. Năm 1994, tôi cuối cùng đã tin nhận Chúa khi tôi bắt đầu đến một nhà thờ Cơ đốc và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Sau đó, tôi đã được chữa lành

hoàn toàn vết loét dạ dày mà đã không được chữa khỏi ngay cả với phẫu thuật. Hallelujah!

Bắt đầu từ năm 1995, tôi học thần học và trong năm 1996, tôi chuyển đến Gatchina và mở hội thánh tại nhà mình. Khoảng

mười người nhóm lại. Tôi đã rất nhiệt thành rao giảng phúc âm. Nhờ vậy hội thánh liên tục phát triển.

Năm 2003, tôi tham dự Chiến Dịch Liên Hiệp Nga của Dr. Jaerock Lee. Tôi đã rất vui khi thấy nhiều người được chữa lành bởi sự cầu nguyện của ông – mặc dù ông đã cầu nguyện trên sân khấu và tôn vinh Thiên Chúa bằng lời làm chứng của họ. Sau đó tôi muốn tiếp tục học biết từ ông ta. Tôi đọc sách của ông, theo dõi chương trình của ông trên TBN Nga hàng đêm, và lắng nghe sứ điệp của ông trên trang web nhà thờ www.manmin.org.

Khi tôi lắng nghe sứ điệp của ông về Thiên Đàng, tôi đã trở nên tràn đầy hy vọng về Thiên Đàng. Khi tôi đọc sách của ông *Tâm Thuộc Đức Tin*, tôi đã bị sốc về tinh thần khi biết rằng có nhiều chỗ ở khác nhau cho mỗi người với nhiều tâm thức đức tin khác nhau. Khi tôi lắng nghe các bài giảng luận của ông về nhiều chủ đề, đức tin của tôi lớn lên và lòng tôi đã được an ủi. Từ thời gian đó, tôi đã cố gắng để lớn lên trong đức tin.

Trong một khát khao như vậy, tôi mong muốn đến thăm Giáo hội Trung ương Manmin. Lúc ấy, tôi đã được trao cho một cơ hội để đến thăm nhà thờ trong khi nói chuyện với Mục sư Vladimir Osipov, Chủ tịch Giáo hội Hội thánh Chúa Giê-su Christ, Nga trong cuộc họp của Hiệp hội các mục sư của Nga. Không thể hình dung được tôi đã sung sướng như thế nào!

Trong năm 2011, cuối cùng tôi đã đến Giáo hội Trung ương Manmin. Tôi được đầy đầy Thánh Linh trong suốt cuộc hành trình này. Khi tôi được các thành viên chào đón tại sân bay, khi tôi ngợi khen và khi tôi

cầu nguyện trong các buổi nhóm của nhà thờ tôi vẫn ở trạng thái viên mãn. Trong các buổi lễ thờ phượng, tôi thậm chí còn cảm thấy run lên trong sự cảm động.

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee có khoảng 10.000 chi nhánh và liên kết các nhà thờ trên thế giới và thực thi quyền phép lớn của Thiên Chúa. Nhưng ông rất khiêm tốn và tốt bụng. Tôi có thể thấy rằng ông thực sự là người của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận được tình yêu vô tận của ông đối với mọi người. Tôi nhận được sự cầu nguyện của ông cho sự phục hưng nhà thờ của tôi. Sau chuyến viếng thăm và cầu nguyện của ông, số lượng thành viên đã tăng gấp đôi. Tôi cũng đã cố gắng để học theo sự khiêm tốn của ông và tình yêu sâu sắc đối với mọi người. Khi tôi dạy các thành viên của tôi với tình yêu như thế, họ cũng bắt đầu tăng trưởng đức tin.

Vào tháng sáu, năm 2014, Rev. Soojin Lee, Chủ tịch Hiệp hội Mục sư Giáo hội Trung ương Manmin, đến St. Petersburg của Nga, nơi bà đã đóng vai trò chính trong cuộc Hội thảo và Hội nghị Chữa lành với khăn tay (Công vụ. 19:11-12).

Giảng luận dựa trên cuốn sách của Tiến sĩ Lee *Tâm Thuộc Đức Tin*, cô nói thêm lời giải thích chi tiết và ví dụ, điều đó một lần nữa nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc nên thánh. Khi cô cầu nguyện với chiếc khăn tay quyền năng, lửa ngự xuống trên tôi và sau đó chúng đau lưng mà tôi đã gặp rắc rối trong sáu tháng đã biến mất!

Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Dr. Lee người công bố tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Giê-su đến với khoảng 7,2 tỷ người trên thế giới. Tôi dâng hết lòng tạ ơn và sự tôn vinh lên Thiên Chúa.

“Tôi thoát khỏi suy nhược thần kinh và trầm cảm!”

Tôi tin nhận Chúa Giê-su Christ tại Trung Quốc vào năm 2000 nhưng tôi không trông cậy vào Thiên Chúa. Vì vậy, tôi vẫn phải chịu khổ khổ với nhiều nan đề. Tôi bắt đầu gặp rắc rối bởi suy nhược thần kinh và trầm cảm năm năm trước. Tôi cũng bị huyết áp cao và đau thắt ngực. Mặc dù tôi đã sử dụng thuốc cho bệnh trầm cảm nhưng thuốc chỉ làm suy yếu các triệu chứng mà không cải thiện tình trạng của tôi. Tôi đã đau đớn nghiêm trọng.

Vào tháng 12 năm 2002, tôi chuyển đến Hàn Quốc. Tôi đã đi đến nhiều nhà thờ nhưng không có sứ điệp nào đụng chạm lòng tôi. Tôi cầu nguyện để có thể tìm thấy một nhà thờ theo ý muốn của Thiên Chúa và tìm kiếm một nhà thờ như vậy.

Tháng 9 năm 2005, tôi đã được hướng dẫn bởi một người quen để Giáo Hội Miryang Manmin do Mục sư Taekyu Mun thi hành chức vụ. Ở đó, tôi thấy được những công việc đầy quyền năng của Mục sư Tiến sĩ

Jaerock Lee và đã có hy vọng cho việc chữa lành bệnh của tôi bởi đức tin. Tuy nhiên, nếu tôi bỏ uống thuốc; nhịp tim của tôi tăng nhanh lên, tôi bị nhức đầu và sốt, và tôi cảm thấy giống như một cái gì đó đập, đánh vào đầu của tôi, và chạy đây đó trong sự bốc đồng. Tôi đã không thể xử lý nó bởi đức tin mình.

Tháng 8 năm 2014, tôi đã tham gia vào Manmin Summer Retreat 2014. Trong buổi nhóm chữa lành thiên thượng đêm đầu tiên, nhiều người phục hồi thị lực và đã đứng lên khỏi xe lăn và đi bộ bởi sự cầu nguyện của Tiến sĩ Lee. Tôi nhìn họ và cảm thấy có lỗi trước mặt Thiên Chúa vì đã không được chữa lành mặc dù trong giữa các công việc lớn lao như vậy.

Tôi nghĩ, ‘Quyền năng của những người chữa lành chữa lành nhiều người bệnh. Bây giờ là lúc mình phải bày tỏ đức tin.’ Tôi quyết tâm và ăn năn về sự tôi đã thờ thần tượng trước khi biết lẽ thật và tôi đã không sống theo Lời Chúa, ngay cả sau khi tin nhận Chúa.



Nữ chấp sự Jungkeum Lee (61 tuổi) cùng chồng chấp sự Dongjo Ji, Giáo Hội Miryang Manmin, Hàn Quốc

Sau đó, tôi ngừng uống thuốc. Và tôi đã trở nên lo lắng và đau đớn theo sau. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua điều đó bằng lời cầu nguyện và đức tin.

Vào ngày thứ bảy, tôi đã gặp phải lúc khó khăn nhất. Tôi đọc Kinh Thánh, ca ngợi, và lắng nghe bài giảng, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Trong khi tôi đang lặn lội khắp phòng của mình một cách không kiểm soát được, Tiến sĩ Lee chợt lóe lên trong tâm trí tôi,

người đã cầu thay cho tôi bằng nước mắt.

Tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa cách tha thiết trong lòng, mà rằng, “Con chắc chắn sẽ vượt qua nó. Xin hãy giúp con!” Sau đó, tôi cảm thấy một cái gì đó trào lên trong huyết quản tôi từ cả hai bên đầu của tôi lên đến trán tôi. Tôi nghĩ, “Chuyện gì đang xảy ra?” Tại thời điểm thích hợp, những điều đã gặp và tình cờ gặp nhau và tạo ra một âm thanh, ‘Bang’. Nó cảm thấy như bùng nổ.

Và tôi cảm thấy tươi mới và mát mẻ mà không bị đau đầu. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt tôi. Sau đó, cảm giác khó chịu đã biến mất và tôi trở nên yên bình và tin chắc. Tôi đã có niềm tin rằng tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Nhiều người xung quanh tôi nói rằng tôi trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn so với trước đây. Tôi rất biết ơn Thiên Chúa. Sự tối tăm đã đi khỏi và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc trong sự bình an Chúa ban cho. Hallelujah!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Books
Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com